

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

HANA – แนวโน้ม(...?) ยังชัด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... แต่ก็ต้องว่ากันไปตามระยะด้วยเหมือนกันว่า จะเป็นระยะไหน ซึ่ง

ในตอนนี หลายๆ ท่าน ที่อาจจะเป็นมือเก่าๆ หน่อย ที่ฟังจะเรียนเรื่องเทคนิค จากปากต่อปาก หรือ แบบที่เขาว่าให้ใช้เครื่องมือนี้ เครื่องมือนี้ ถึงจะดี ก็อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่า ระยะสั้น ระยะกลาง และยาว มันเป็นอย่างไ ไร เวลาเท่าไรถึงเรียกว่า ระยะสั้น กลาง หรือ ยาว... การเรียนเรื่องปัจจัยทางเทคนิคมาแล้ว หมายถึงเรียนถึงแก่นแท้ที่ไปที่มาของเครื่องมือ ท่านจะรู้อะไรว่า ระยะสั้น มันต้องกี่วัน ถึงเรียกว่า ระยะสั้น และถ้าเกินจากนั้น แต่ไม่เกินเท่าไร ถึงจะเรียกว่า ระยะกลาง... แล้วแล้วรู้เวลา รู้ระยะ แล้วแนวโน้มล่ะ ยังไงจะรู้อย่างไร จะเป็นแนวโน้มแบบไหน ขึ้น ลง หรือ ไม่ไปไหน ที่เรียกว่าSideways อะไรนั้น... จริงๆ แล้วกราฟราคาก็พอจะบอกได้ ถ้ามองเป็น แต่ถ้าจะเอาชัดๆ หรือ ไม่ต้องเดามากมาย ก็ใช้เครื่องมือแนวโน้ม อาจจะมีเครื่องมือหลายๆ เครื่องมือนะครับที่ใช้อ่านแนวโน้ม แต่เหนือเมฆก็เคยกล่าวไว้แล้วว่า เรื่องง่ายๆ ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการอ่านแนวโน้ม คือ เครื่องมือไหน แล้วใช้ประยุกต์ให้คล่อง รับรองได้เลยว่า ท่านจะเก็งกำไรหุ้น และวางแผนการลงทุนได้ทุกระยะแหละครับ... เหนือเมฆเคยกล่าวบ่อยๆ ในบทวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยทางเทคนิคว่า “ชัดๆ แล้ว ชัดตาม ก็ไม่สวย” ไม่เช่นนั้น จากที่ท่านกลัวว่า จะตกรถ อาจจะกลายเป็น ตกจากรถ แทนก็ได้นะครับ... ตลาดหุ้น ไม่หนีหายไปไหน หรือ ไม่ปิดกิจการหรอกครับ แต่ตัวเราจะรักษาตัวให้รอดอยู่ในตลาดหุ้น ได้นานแค่ไหนมากกว่า ... วันนี้ ต่อให้ตลาดบวก คิดว่า ชัดหรือไม่ ว่าขึ้น

ดูตามเกม... อาจจะเล่นเกมโหดๆ ในบางจังหวะ หรือ ถ้าหวังจะเล่นสั้นๆ แบบจบในวันนั้น

อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หรือ เดาทางได้ง่ายๆ เสียเลยทีเดียว ... การเล่นตามแนวโน้ม น่าจะเป็นเกมที่ง่ายกว่า

แนวรับ : ... ช่วงราคา 40.0-38.0 ถือว่าน่าจะสมได้

เป้าหมาย : ... เล่นรอบตามกรอบ ก็จะมี 45.0-46.0

Price Chart...(HANA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น HANA... เห็นภาพแค่นี้ ถ้ามาว่า ท่านจะบอกได้ไหมว่า แนวโน้ม ระยะสั้น กลาง และ ยาว นั้นเป็นอย่างไร... ในเมื่อกราฟ มีจำนวนวันแค่ 2-3 เดือนเท่านั้นเอง แต่เราก็ยังพอจะบอกได้ว่า ระยะสั้น ดูดีมาก ระยะกลาง ก็แนวโน้มยังน่าสนใจ ถ้ามระยะยาว ก็ยังคงจะไปได้สวย... ไม่ว่าสั้นๆ หรือ วันต่อวัน จะดูผันผวน แต่ถ้ามองแบบหนึ่งๆ ไร่ เราก็จะเห็นแนวโน้มเขายังชัดเจน แล้วถ้าจะเอาเป้าหมายระยะยาวๆ กันเลย น่าจะมีหวังเกินราคา 50.0 หรือ มอง 54.0 แถวๆ นั้น ก็ถือว่าคุ้มเอาแค่ซื้อราคา 40.0 ไปขายที่ 50.0 ก็ได้กำไร 25% สำหรับการลงทุนระยะยาว ถือว่า ก็คุ้มค่า กับการมีหุ้นไว้ในพอร์ตเหมือนกันนะ...